

HƯỚNG DẪN VỀ TỤ TẬP AN TOÀN SAU KHI ĐƯỢC TIÊM PHÒNG

STAY
SMART.
DO
YOUR PART.

Dành thời gian và tụ họp bên nhau là điều quan trọng đối với mọi người. Tuy nhiên, việc tụ tập cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ lây nhiễm và lây lan COVID-19. Có thể tụ tập một cách an toàn sau khi được tiêm phòng không?

Các cuộc tụ tập nhỏ có thể cho thấy mức rủi ro tối thiểu đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ. Các cuộc tụ tập theo quy mô vừa hoặc lớn, đặc biệt đối với những người chưa được tiêm phòng từ nhiều hộ gia đình khác nhau, có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Mặc dù nguy cơ mắc bệnh đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ chỉ ở mức tối thiểu, nhưng vẫn có khả năng truyền virus cho người khác ngay cả sau khi bạn đã được tiêm phòng, đặc biệt nếu bạn đến thăm hoặc sống cùng hộ gia đình với những người chưa được tiêm phòng hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng bởi COVID-19.

Dưới đây là một số hướng dẫn và khuyến nghị cho việc tụ tập an toàn sau khi được tiêm phòng.

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG ĐẦY ĐỦ

Những cuộc gặp gỡ trong nhà giữa những người đã được tiêm phòng đầy đủ thường có mức rủi ro thấp, ngay cả khi bạn không đeo khẩu trang hoặc đứng gần người khác. Ví dụ: nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ, bạn sẽ ít có nguy cơ nhiễm bệnh khi mời bạn bè hoặc người thân trong gia đình đã được tiêm phòng đầy đủ đến ăn tối tại nhà riêng của bạn.

**Xin lưu ý, bạn chỉ được xem là "đã được tiêm phòng đầy đủ" sau hai tuần kể từ liều vắc-xin COVID-19 cuối cùng. Vắc-xin Johnson & Johnson yêu cầu một liều duy nhất; mỗi loại vắc-xin Pfizer và Moderna yêu cầu hai liều.*

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG ĐẦY ĐỦ + CHƯA ĐƯỢC TIÊM PHÒNG

Những cuộc gặp gỡ trong nhà giữa những người đã được tiêm phòng đầy đủ và chưa được tiêm phòng, ở đó mọi người không đeo khẩu trang hoặc duy trì khoảng cách xã hội, những người đã được tiêm phòng sẽ ít có khả năng nhiễm bệnh. Tuy nhiên, vẫn có khả năng người đã được tiêm phòng truyền virus COVID-19 sang người chưa được tiêm phòng và những người chưa được tiêm phòng lây nhiễm cho nhau. Do đó, mọi người được khuyến nghị đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội khi tụ tập giữa những người đã được tiêm phòng và chưa được tiêm phòng.

**Xin lưu ý, những người đã được tiêm phòng đầy đủ không nên đến thăm hoặc tham gia tụ họp nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 10 ngày trước đó hoặc đang biểu hiện các triệu chứng của COVID-19, bất kể tình trạng tiêm phòng của những người khác như thế nào tại buổi tụ tập.*

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG ĐẦY ĐỦ + CHƯA ĐƯỢC TIÊM PHÒNG + NGUY CƠ MẮC BỆNH NẶNG DO COVID-19

Nếu một cuộc tụ họp bao gồm những người chưa được tiêm phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nặng do COVID-19 hoặc những người sống cùng với thành viên trong gia đình có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, tất cả những người tham gia cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm đeo khẩu trang vừa vặn, duy trì khoảng cách 6 feet với người khác và gặp mặt ngoài trời hoặc trong một không gian thông thoáng.

Ví dụ: nếu một cá nhân đã được tiêm phòng đầy đủ đến thăm một người bạn chưa được tiêm phòng hiện đã 70 tuổi và do đó có nguy cơ cao mắc bệnh nặng bởi COVID-19, cuộc gặp mặt nên diễn ra ngoài trời với tất cả những người tham gia đều đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội.